



Source :

ไทยโพสต์

Date : 13 ก.พ. 2561

Page : 3

No : 61050975

# 'อดอาหาร'สู้ถ่านหิน

## เครือข่ายอันดามันเดินหน้าอดอาหารต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน

กรุงเทพฯ ● ต้านถ่านหิน ประกาศอารยะขัดขืน ปักหลักอดอาหารหน้ายูเอ็น ยันข้อเรียกร้องสุดท้ายยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน เทพากระยะปี พร้อมชุมนุมสงบไม่เคลื่อนไหวมากกว่านี้

เมื่อวันจันทร์ เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน และเครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน (กระบี่-เทพา) นำโดย ประสิทธิ์ชัย หนู นวล ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.สงขลาและกระบี่ ร่วมกันประกาศอารยะขัดขืนที่ด้านหน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติ ด้วยการอดอาหาร เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน

โดยระบุว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ใช้วิธีการต่างๆ ทั้งยื่นหนังสือและเจรจาทันที เพื่อทำความเข้าใจกับสังคมและรัฐบาล ซึ่งแม้ว่าจะออกคำสั่งชะลอการสร้างออกไป 3 ปี แต่กลับให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เข้าไปสำรวจพื้นที่ และดำเนินคดีต่อผู้คัดค้าน แสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลที่จะยกเลิกการก่อสร้าง

ทั้งนี้ ตัวแทนของกลุ่มได้เริ่มอดอาหารในวันที่ 12 ก.พ. ตั้งแต่เวลา 11.30 น. โดยจะดื่มเฉพาะน้ำ และในวันที่ 13 ก.พ. ชาวบ้าน จ.สงขลาและกระบี่

จะเดินทางเข้ามาสมทบและชุมนุมไปจนกว่ารัฐบาลจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง ซึ่งล่าสุดขณะนี้ชาวบ้านร่วมเข้าอดอาหาร 33 คน และปักหลักค้างคืนหน้ายูเอ็น ขณะเดียวกันได้มีชาวบ้านรอสลับ เพื่อเข้าอดอาหารหากบางคนไม่ไหว

ขณะที่ นายสมบูรณ์ กำแหง ที่ปรึกษา กป.อพช.ได้กล่าวว่า ตอนนี้มีเพียงข้อเรียกร้องสูงสุดเพียงอย่างเดียวคือ ให้รัฐบาลยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งที่เทพาและกระบี่ ทั้ง 2 โรง และชาวบ้านยืนยันที่จะอดอาหารจนถึงที่สุด เพื่อเรียกร้องให้ยุติการดำเนินการ ตอนนี้เราทุกคนสู้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตราบไตที่รัฐบาลไม่รับฟังปัญหา อย่างไรก็ตาม เขาระบุ

ด้วยว่า เครือข่ายภาคใต้ และเครือข่ายอื่นๆ กำลังเดินทางมาสมทบที่หน้ายูเอ็นอย่างต่อเนื่อง トラบจนการเรียกร้องครั้งนี้จะบรรลุผล โดยชาวบ้านยืนยันที่จะใช้วิธีอดอาหาร พร้อมกับยืนยันที่จะอยู่อย่างสงบ ไม่มีการเคลื่อนไหวไปมากกว่านี้.



ชาวบ้านเทพา และเครือข่ายอันดามัน บุกหลักหน้ายูเอ็น เริ่มต้นอดอาหารจำนวน 33 คน เพื่อเรียกร้องให้ยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและกระบี่